

คู่มือออนไลน์ (18 เมษายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

เมื่อปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้ เปลี่ยนตัวเองน่าจะเป็นทางออก

สวัสดีครับท่านผู้อ่านคอลัมน์ คู่มือออนไลน์ ที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามว่า นรินทร์ เกิดวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เวลา 15.18 น. กทม. เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณนรินทร์นั้น น่าจะเรียกว่า บุญมีแต่กรรมบัง เพราะพื้นชะตาเดิมก็มีดาวดีหลายดวง น่าจะส่งผลดีต่อชีวิตของคุณ

แต่ก็มีกรรมบังตรงที่ว่า ดาวดีเหล่านั้นบังเอิญว่าจะต้องมามีจุดเสียด้อยู่ภายใน ซึ่งจุดเสียดเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ จึงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

จุดแรกที่ต้องเตือนก็คือ ดวงชะตาของคุณเป็นแบบตุ๊กตาล้มลุก หมายความว่า ตอนที่ดวงชะตา กำลังคืออยู่ ก็ไม่สามารถดีไปจนถึงที่สุดได้ ต้องร่วงตกลงมา แต่เมื่อดวงกำลังแย่ๆ ก็จะมีคนมาช่วยให้ดีขึ้นใหม่

คำถามแรก เรื่องงานตัดสินใจไม่ถูก ตอนนี้มี 3 ทางเลือก ไม่รู้จะไปทางไหนดี เพิ่งออกจากงานมาได้ 4 เดือนแล้ว เนื่องจากเครียดทั้งงาน และ คนร่วมงาน ทางแรกคือ ขายของ(ตอนนี้ขายเสื้อผ้ามือสองอยู่) พออยู่ได้ หาเช้ากินค่ำ งานสบายกายสบายใจ ถ้าขายแล้วรุ่งจะขายอะไรดี หรือไปทำงานที่ใหม่เป็นเลขานุการ เจ้านายเดิมแยกตัวออกมาชวนล่ะ หรือ กลับไปทำงานที่เก่า พนักงานบัญชี การเงิน เจ้านายเก่าขอให้กลับไปช่วย

เรื่องแรกก็คือ การมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน หรือ อาจจะขัดเคืองใจกับเจ้านายจนทำให้คุณตัดสินใจลาออกจากงานมานั้น เป็นไปตามดวงชะตาของคุณทุกอย่าง ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลต่อคุณมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2556 แล้ว และน่าจะมียผลไปถึงเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2559

คุณจะมีศัตรูลับประเภทที่คอยแอบเลื่อยขาเก้าอี้ของคุณ คอยแอบใส่ไฟ เป่าหูเจ้านายของคุณ และเจ้านายของคุณก็อาจจะเชื่อไปด้วย ก็เลยทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ

เพราะฉะนั้น ในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าคุณจะไปทำงานที่ไหนก็ตาม ความรู้สึกแบบนี้ก็จะยังคงเกิดขึ้น ดังนั้น สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ ต้องพยายามฝึกทำใจ หรือ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ จิตใจให้ยอมรับความเครียดทั้งจากเรื่องงาน และ เพื่อร่วมงานให้ได้

อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณ เพราะคุณจัดว่าเป็นคนถือเอาเรื่องคนหนึ่ง แต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราได้ เราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราเอง จึงจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ผมขอแนะนำให้ สวดมนต์ ฟีกนั่งสมาธิ หรือ ไม้ก็หันไปออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพื่อคลายเครียด ก็พาก็เป็นการฝึกทำสมาธิแบบหนึ่ง เพราะจิตใจจะพุ่งไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ความเครียดก็จะลดน้อยลง

อีกประการหนึ่ง ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณชอบที่จะทำงานที่เป็นจ๊อบๆ หรือ งานอิสระ ดังนั้น พอคุณต้องนั่งทำงานประจำ คุณก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเองจนรู้สึกว่าทนไม่ได้

ตอนนี้คุณออกมาขายเสื้อผ้ามือสอง รู้สึกสบายกายสบายใจ แต่เข้าใจว่าเรื่องการเงินคงจะไม่ดีนัก ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณสามารถทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดี และเจ้านายเก่าของคุณก็มาชวนคุณให้กลับไปทำงานบัญชีพอดี

ดวงชะตาของคุณน่าจะทำงานทางด้านบัญชี และทำงานเป็นลูกจ้างจะดีกว่าทำงานที่เป็นธุรกิจของตัวเอง แต่คุณเองก็ชอบทำงานแบบไม่อยู่กับที่ ดังนั้น ก็ค่อนข้างขัดแย้งกับการทำงานอาชีพบัญชี

ลองพิจารณาปรับวิธีการทำงานของคุณดูนะครับ น่าจะมีทางออกที่ดีได้ครับ

คำถามที่สอง ดวงมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมคะ

คุณคงจะหมายถึง การไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวหรือไปอยู่อาศัยช่วงเวลาสั้นๆ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ชอบบอกว่า คุณมีดวงที่จะไปอยู่ต่างประเทศครับ แต่ก็อาจจะไม่สุขสบายนัก

ก็ลองพิจารณาดูนะครับ

คำถามที่สาม ดวงหมาเอ็งสุดๆ ไม่เคยสมหวังเรื่องคู่ครองเลย จะเจอคู่แท้บ้างไหมคะ

ผมพิจารณาเรื่องดวงคู่ของคุณแล้วเห็นว่า ค่อนข้างจะเสียหายมากทีเดียว ภพปัตนิที่บอกเรื่องคู่ก็บอกว่า หากคุณแต่งงานก็อาจจะเสี่ยงต่อการล้มเหลวในชีวิตคู่ หรือ เสี่ยงกับการหย่าร้าง

ถ้าเป็นแบบนี้ ก็คิดเสียว่า ไม่มีคู่ที่ดีเหมือนกัน เพราะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อเนื่องตามมาหากต้องเลิกร้างกันภายหลัง

มนุษย์เราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องแต่งงานครับ

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในอนาคตของคุณนรินทร์ นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ นรินทร์ ” ช่วยต่ักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ “คุณนุ้ย” ครับ

